

ตรวจเข้มความปลอดภัยพบผิดดำเนินคดีหวังลด

อุบัติเหตุจากการทำงาน



กสร. จัดทำแผน 3/3/2 เร่งตรวจเข้มสถานประกอบกิจการหวังลดอุบัติเหตุจากการทำงานใน 10 กลุ่มงาน มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยหรือไม่ ทั้งกลุ่มวิชาชีพสาธารณะ คุมปั้นจั่น สารเคมี เครื่องบด ทำงานบนที่สูง หากพบกระทำผิดกฎหมายดำเนินคดีทันที หวังลดอุบัติเหตุอันตรายจากการทำงาน

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ได้จัดทำแผนการปฏิรูปความปลอดภัยในการทำงาน หรือ “แผน 3 – 3 – 2” ขึ้น ซึ่งถือเป็น 1 การดำเนินงานตามแผน 8 วาระปฏิรูปเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน โดยแผนดังกล่าวจัดเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อคุ้มครองอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ประกอบด้วย 3 เดือนแรก คือ ก.พ.- เม.ย.60 จะตรวจสอบความปลอดภัยการทำงานใน 5 ประเภทกิจการ ได้แก่ 1. กิจการที่มีการใช้ปั้นจั่นหรือเครน 2. กิจการที่มีการใช้สารเคมี 3. กิจการขนส่งทางบก 4. กิจการที่มีการใช้แรงงานเด็ก และ 5. กิจการเกี่ยวกับประมงและต่อเนื่อง การตรวจเข้มดังกล่าวเป็นเรื่องที่ กสร. ดำเนินการอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการขนส่งทางบกที่ตั้งเป้าหมายจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อลดอัตราการประสบอุบัติเหตุอันเนื่องจากสาเหตุผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ

นายสุเมธ กล่าวต่อไปว่า 3 เดือนที่สอง คือ พ.ค.- ก.ค.60 จะตรวจใน 3 ประเภทกิจการ ได้แก่ 1. กิจการที่มีการใช้เครื่องบด/เครื่องตัดโลหะ 2. กิจการที่มีการทำงานในที่อับอากาศ 3. กิจการที่มีการทำงานในที่สูง เพราะยังพบปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทำให้แขนขาขาดในประเภทเครื่องบดเครื่องตัดโลหะ การเข้าไปล้างหรือทำความสะอาดในสถานที่อับอากาศที่ทำให้เสียชีวิตพร้อมกับหลายคน เพราะการขาดอากาศหายใจ และงานที่ทำในที่สูงซึ่งมีการพลัดตกลงมาเสียชีวิต สำหรับระยะสุดท้ายช่วงเดือนสิงหาคม ถึงกันยายน จะตรวจใน 2 ประเภทกิจการ ได้แก่ 1. กิจการก่อสร้าง 2. การป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยจะดำเนินการตรวจทั้งในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานและสภาพการจ้างการทำงาน

ทั้งนี้ กสร. จะส่งพนักงานตรวจแรงงานทุกคนออกตรวจสถานประกอบการตามลักษณะที่กำหนดตามกรอบเวลาที่วางไว้ เช่น การตรวจสอบผู้ขับขี่ยานพาหนะสาธารณะ ก็จะมีการไปตรวจที่ท่ารถ ท่าเรือ นายจ้าง ที่ตั้งสถานประกอบการ หรือเรื่องปั้นจั่นก็จะตรวจสอบว่าผู้ควบคุมปั้นจั่นนั้น มีใบอนุญาตในการควบคุมหรือไม่ หรือสถานประกอบการมีมาตรการป้องกันอันตรายจากสารเคมีหรือไม่ เป็นต้น ซึ่งหากพบว่าการฝ่าฝืนเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ก็ดำเนินคดีทันที สำหรับการตรวจผู้ขับขี่ยานพาหนะก็จะเป็นช่วงที่ครอบคลุมเดือน เม.ย. ซึ่งมีเทศกาลสงกรานต์ด้วย ตรงนี้ก็ช่วยลดความเสี่ยงอันตรายในการเกิดอุบัติเหตุขึ้นด้วย เป็นต้น อธิบดี กสร. กล่าว